

## ทปอ.ยันระบบ'ทีแคส'ป้องกันแฮกเกอร์ เผยแพร่ทะเบียนไม่ได้เหตุร.ร.ไม่ส่งข้อมูล

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ได้เปิดระบบการลงทะเบียนในระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส ผ่านเว็บไซต์ [www.mytcas.com](http://www.mytcas.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมผู้สมัครวันที่ 1-3 ธันวาคม จำนวน 181,953 คน แบ่งเป็นผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และมีรหัสผ่าน 167,112 คน ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีรหัสผ่าน 5,517 คน และผู้สมัครที่รอการอนุมัติ 9,324 คน

นายพีระพงศ์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีมีข่าวเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียว่ามีแฮกเกอร์เข้าไปในระบบข้อมูลเว็บไซต์ทีแคส และเพิ่มมหาวิทยาลัยออกวอตส์ จากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เข้าไปในตัวเลือกมหาวิทยาลัย จนทำให้นักเรียนกังวลเรื่องความปลอดภัยของระบบทีแคสนั้น ไม่เป็นความจริง ทปอ.มีระบบป้องกันการแฮกข้อมูล ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยี และองค์กรของภาครัฐ คอยมอนิเตอร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเกิดมีคนเข้ามาแฮกข้อมูล ทปอ.สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าใครเป็นผู้แฮก และเจาะข้อมูลเข้ามา

“ส่วนปัญหาในวันแรกที่ผู้สมัครไม่สามารถลงทะเบียนได้ เกิดจากทปอ.ต้องการป้องกันการกลั่นแกล้งกัน โดยการนำเลขบัตรประชาชน

คนอื่นเข้ามาสมัคร จึงตั้งระบบไว้ให้นักเรียนกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องซึ่ง ทปอ.เข้าใจจุดนี้ผิด เนื่องจากข้อมูลตั้งต้นในการตรวจสอบตัวตนของนักเรียนที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความผิดพลาด เช่นสะกดชื่อ นามสกุลผิด เว้นวรรคผิด จึงต้องกลับไปให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลใหม่ แต่ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาลงทะเบียนได้แล้ว สำหรับนักเรียนเดิมที่ชื่อ นามสกุลผิด เดิมระบบไม่ให้สมัคร แต่ขณะนี้สมัครใหม่ได้แล้ว” นายพีระพงศ์กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า ทปอ.จะคอยอัปเดตข้อมูลจาก ศธ.และ สพฐ.อยู่ตลอดเวลา อย่างเข้าวันที่ 4 ธันวาคม สพฐ.แจ้งว่ามีรายชื่อโรงเรียน และนักเรียนเพิ่มเติมเข้ามาประมาณ 10 แห่ง จึงเป็นสาเหตุที่ว่านักเรียนบางคนเข้ามาลงทะเบียนแล้วไม่พบข้อมูล เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามายังส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะเร่งตรวจสอบข้อมูล และนำเข้าระบบ เพื่อให้นักเรียนที่พบปัญหาเข้ามาสมัครลงทะเบียนได้ คาดว่าในวันที่ 5 ธันวาคม จะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบว่าจะส่งข้อมูลโรงเรียน และรายชื่อนักเรียน เข้ามาเพิ่มเติมอีกเท่าไร เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น ทปอ.อาจต้องวางแผนรับมือในการรับสมัครลงทะเบียนในปีการศึกษา 2563